

Số: 5460/NHNN-TD

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH  
Đầu tư Phát triển Lý Nhân

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lý Nhân

Giờ ... 8 Ngày ... 14/7

Kính chuyển: *HNVN + DT + NTN*

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lý Nhân (Công ty) tại Công văn số 01/2017/LN ngày 03/05/2017 về việc giải cứu lợn treo chuồng sang nuôi bò Úc theo chuỗi giá trị công nghệ cao (Dự án), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3964/NHNN-TD ngày 26/5/2017 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn làm việc với Công ty để xem xét, xử lý kiến nghị vay vốn thực hiện Dự án theo quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo 07 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành lập Đoàn công tác để làm việc; khảo sát, xem xét nhu cầu vay vốn và xử lý kiến nghị về việc giải cứu lợn treo chuồng sang nuôi bò Úc theo chuỗi công nghệ cao của Công ty. Các ngân hàng đều cam kết sẽ cấp tín dụng cho Công ty để thực hiện Dự án nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp tín dụng theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty chưa cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan như: phương án sử dụng vốn vay, hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, hiệu quả của phương án và nguồn trả nợ... Vì vậy, các ngân hàng chưa đủ căn cứ để xem xét, giải quyết nhu cầu vay vốn đối với Công ty.

Về việc vay vốn đầu tư "Dự án cảng, bến bò Lý Nhân và đội tàu" tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân và dự án "Khu giết mổ, chế biến gia súc tập trung" tại xã Nhân Chính hoặc xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân: đến nay, Công ty chưa lập dự án, phương án đầu tư cụ thể, chưa xác định tổng mức đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh..., do vậy Ngân hàng Phát triển khu vực Nam Định – Hà Nam chưa có cơ sở để xem xét dự án có thuộc đối tượng và đủ điều kiện để vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định hay không.

Đối với kiến nghị của Công ty về việc Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với các đại lý chăn nuôi bò Úc theo chuỗi do Công ty cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra: trường hợp các đại lý thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì sẽ được Ngân hàng xem xét cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận và khi Công ty đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng phải tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến vay vốn và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lý Nhân phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Nam hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chứng minh hiệu quả của dự án sản xuất kinh doanh để được xem xét, quyết định cho vay theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gửi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lý Nhân. / *SL*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; ✓
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (đề b/c);
- NHNN CN tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT (5). ✓

**TL. THÔNG ĐỐC  
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG  
CÁC NGÀNH KINH TẾ**



**Nguyễn Quốc Hùng**